

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Thị Ủy Hương Trà về triển khai công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định việc tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục và lâu dài; cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thông qua các hoạt động văn hóa – văn nghệ, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân; phát huy những giá trị văn hóa Huế, sức mạnh và tinh thần công hiến của mọi người dân; bồi đắp niềm tin của Nhân dân và sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước.

2. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ phải bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, an toàn, tránh lãng phí; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV và các chương trình, kế hoạch của thị xã trên lĩnh vực văn hóa – văn nghệ.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, ... của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thị ủy đã ban hành về công tác văn hóa – văn nghệ.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về lĩnh vực văn hóa – văn nghệ.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái; tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với quan điểm, chủ trương, đường lối văn hóa – văn nghệ của Đảng.

Chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên các trang Web, cổng thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh trên địa bàn thị xã mở các chuyên trang, chuyên mục, viết bài, xây dựng chương trình phát thanh nhằm tuyên truyền, quảng bá về những giá trị di sản, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Thừa Thiên Huế và Hương Trà.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thị xã trên lĩnh vực văn hóa – văn nghệ

Các cơ quan, đơn vị và địa phương theo dõi, quản lý các hoạt động văn hóa – văn nghệ thể dục, thể thao, du lịch, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong các ngày lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Kịp thời phát hiện và ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm phản văn hóa, phi thẩm mỹ vào xã hội, nhất là trên môi trường Internet và mạng xã hội.

3. Công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ

Các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động sáng tác các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật theo quan điểm, các thông điệp, ý kiến chỉ đạo của Đảng, Nhà nước góp phần thiết thực cho sự nghiệp phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật trong tình hình mới.

Tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thao trong các lễ hội, sự kiện liên quan trên địa bàn cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của quê hương, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, an ninh trật tự theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di tích,

nơi thờ tự, không gian lễ hội, không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng để trực lợi, thực hiện hoạt động mê tín dị đoan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã

Chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch Triển khai công tác văn hóa – văn nghệ năm 2022 trên địa bàn thị xã. Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định.

Quản lý các hoạt động văn hóa – văn nghệ thể dục, thể thao, du lịch, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong các ngày lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Phối hợp kiểm tra, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của các sản phẩm phản văn hóa, phi thẩm mỹ vào xã hội, nhất là trên môi trường Internet và mạng xã hội.

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã

Tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ chức các hoạt động sáng tác các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật theo quan điểm, các thông điệp, ý kiến chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.

Tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống Đài Truyền thanh từ thị xã đến cơ sở, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin bài, ... để giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân về giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, bản sắc văn hóa Huế, con người Huế gắn với các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của thị xã trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Nâng cao công tác thẩm định, biên tập các nội dung tin, bài, chương trình, hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

3. Các cơ quan, ban, ngành cấp thị xã:

Tổ chức thực hiện tốt các nội dung đề ra trong kế hoạch, phối hợp với cơ quan chủ trì và các địa phương trong công tác văn hóa – văn nghệ trong tình hình mới.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Thị Đoàn, Liên đoàn Lao động, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh thị xã

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ. Vận động hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa – văn nghệ.

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, ... của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thị ủy đã ban hành về công tác văn hóa – văn nghệ.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác văn hóa – văn nghệ năm 2022. UBND thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, phù hợp trong tình hình mới./.

Nơi nhận:

- Sở VH&TT (b/cáo);
- TT Thị ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Các cơ quan liên quan;
- UBND các xã, phường;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc An